

นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมผ่านคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดำรงและรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทและบริษัทในเครือ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค อาทิ น้ำ แก๊ส น้ำมัน ควบคู่ไปกับการดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการด้านพลังงาน สาธารณูปโภค การดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีให้เหมาะสมกับปริมาณที่พึงใช้ โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ มีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. กำหนดให้การบริหารจัดการด้านพลังงาน สาธารณูปโภค และการคำนึงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล อาทิ ระบบการจัดการพลังงาน ระบบการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทันสมัย โดยมุ่งเน้นการลดและป้องกันการเกิดมลพิษ มีการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานและสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับลักษณะเทคโนโลยีที่ติดตั้ง รวมทั้งกำหนดให้มีการวิเคราะห์ ประเมินผล และควบคุมติดตามผล
5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น ตลอดจนจัดสรรบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม กิจกรรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงาน สาธารณูปโภค รวมไปถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1700, Plan B Tower, New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

- ส่งเสริมให้ความร่วมมือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน สาธารณูปโภค สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กร และต่อหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและสังคม

นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จะได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรรับทราบ เพื่อให้ยึดถือเป็นปฏิบัติ

- ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ -

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ บมจ.แพลน บี มีเดีย

Plan B
media